

# คู่มือออนไลน์

(27 มีนาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงสมพงษ์ชาย-หญิง แบบ “คู่กรรม” ถึงร้ายก็รัก

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักดาหนี้เป็นคำถามของผู้ใช้นามว่า หญิง เธอไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตนใดๆทั้งสิ้น แม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด

ผมได้รับจดหมายของเธอที่สะท้อนถึงความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสในเรื่องของความรักกับฝ่ายชาย ที่คบหาเป็นแฟนกันมานานเกือบ 20 ปี ชีวิตของเธอก็ทุกข์ระทมในเรื่องความรักคล้ายๆกับ คุณน้อง ที่ผมได้พยากรณ์ไปในฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 13 กุมภาพันธ์ 2558

โดยสรุปก็คือ เธอเป็นแฟนกับฝ่ายชายมานาน เมื่อถามถึงเรื่องแต่งงาน ฝ่ายชายก็บ่ายเบี่ยงเสมอ จนกระทั่งไปสืบทราบมาว่า ฝ่ายชายแอบไปมีหญิงคนใหม่ และมีลูกแล้วด้วย

ที่น่าสนใจก็คือ แทนที่จะเป็นความโกรธ คำถามแรกของเธอกลับถามว่า คนที่ดิฉันคบกันอยู่ มีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหรือไม่คะ (เธอได้ส่งวันเดือนปีเกิดของฝ่ายชายมาด้วย)

ดวงเรื่องคู่ครองของคุณ และ ฝ่ายชาย แทบจะไม่แตกต่างกันเลย กล่าวคือ มีความประาะบางมาก และเสี่ยงต่อความล้มเหลว ผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงของคุณกำลังประสบกับความผิดหวังในเรื่องความรักอย่างจังทีเดียว

เป็นดวงที่บอกว่า คู่ของคุณจะทำร้ายคุณ และ ทำร้ายทรัพย์สินสมบัติของครอบครัวของคุณด้วย

คำถามที่สอง ชีวิตคู่จะประสบกับความสุขเหมือนเช่นคนอื่นรึเปล่านั้น

ถ้าคำถามของคุณหมายถึงกับผู้ชายคนนี้ ผมคิดว่า คงจะไม่ ส่วนหนึ่งก็คือ ดวงเรื่องชีวิตคู่ของคุณก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้ว ในขณะที่ดวงเรื่องชีวิตคู่ของผู้ชายคนที่คบหาด้วยนั้น ก็แย่มากเหมือนกัน

ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะมีคู่เพียงคนเดียว แต่น่าจะมีคู่ลับๆที่แอบแฝง หรือ ไม่เปิดเผยหลายคนทีเดียว เขาจัดว่าเป็นคนไวไฟในเรื่องความรัก จะกับใครก็ไม่ค่อยเกี่ยง และดูเหมือนจะเป็นประเภทรักง่ายหน่ายเร็ว ซึ่เมื่อ อะไรทำนองนั้น

แต่เนื่องจากชายคนนี้นี่เป็นคนพุดจาดี คิดไปในทางมหาหยอกไก่อ ก็จึงทำให้ดวงเรื่องผู้หญิงของเขามีเข้ามาเสมอๆ

ดังนั้น จึงขอตอบว่า เรื่องชีวิตคู่กับชายคนที่คุณเอาดวงของเขามาให้พิจารณานั้น คงไม่น่าจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกันครับ

คำถามสุดท้าย ธุรกิจที่เค้าทำอยู่ในปัจจุบันจะสามารถตั้งตัวและใช้หนี้สินได้หรือเปล่านั้น

ดวงของผู้ชายคนนี้ น่าจะมีปัญหาตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาแล้ว น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญา ทำให้เกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิด จนอาจจะทำให้เขามีปัญหาในเรื่องบ้านและที่ดินได้

ถามถึงเรื่องที่จะใช้หนี้สิน และ ตั้งตัวได้หรือไม่ นั้น คิดว่าการเงินของเขาคงจะไม่ดีภายในช่วง 4-5 ปีนี้ครับ

จากคำถามของคุณ และ พฤติกรรมของฝ่ายชายที่ทำร้ายคุณมากมาย แต่ทำไมคุณถึงยังคงมีความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้ชายคนนี้อยู่อีก ผมก็เลยลองตรวจดวงสมพงษ์ระหว่างดวงชะตาของคุณทั้งสองก็พบว่า

ผู้ชายคนนี้ เขาสามารถกำหัวใจของคุณเอาไว้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ จนเรียกได้ว่า คุณไม่อาจโงหัวขึ้นได้เลย พูดย่างๆก็คือ เขาจะสั่งให้คุณทำอะไร คุณก็ยอมทำให้ทุกอย่าง ซึ่งคล้ายๆกับดวงของคุณไบเฟิร์นในสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะที่ดวงชะตาของเขามีต่อคุณก็คือ คุณเป็นผู้หญิงที่น่าโชคมาให้เขา แต่เขาไม่ได้รักคุณอย่างจริงจัง แรกๆอาจจะรู้สึกว่าเขารักคุณ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆ

แต่ยังดีที่ ดวงชะตาของคุณ มีคุณงามความดี มีศีลธรรม เป็นตัวเหนี่ยวรั้งเอาไว้ ทำให้ไม่ตกต่ำ แม้ว่าดวงชะตาของคุณมีโชคเสตศาติ ที่ทำให้คุณต้องเข้าไปอยู่ในปัญหา อุปสรรค ต่างๆอยู่เนืองๆ

ดังนั้น ผมจึงขอแนะนำให้คุณตัดใจเลิกคิดถึงผู้ชายคนนี้เสียเถอะ เขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่คุณควรจะเสียเวลา เสียความรู้สึก เสียหัวใจ ที่จะเอาเรื่องของคนอื่นๆนี้มาใส่ในสมองคุณอีก

คุณเสียเวลาไปแล้วเกือบ 20 ปีที่ต้องจมปลักอยู่กับความรักหลอกลวงของผู้ชายคนนี้ และเมื่อคุณพิสูจน์ได้แล้วว่า เขาไม่ซื่อตรงกับคุณ คุณยังอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาอีกหรือ

20 ปีที่ผ่านมาที่ระทมขนาดนี้ หากคุณเลือกที่จะเสียเวลาอีก 20 ปีข้างหน้ากับผู้ชายคนนี้อีก ลองคิดดูนะครับว่า มันจะยิ่งกว่าตกรถทั้งเป็นหรือไม่

ตัดใจจากผู้ชายคนนี้เถอะครับ อย่าเอาชีวิตของคุณเข้าไปอยู่ในปัญหา อุปสรรค ตามที่ดวงชะตาเดิมชี้อเอาไว้เลยครับ และเลิกความคิดเป็นทุกข์จนเกินเหตุของคุณเสีย เปิดประตูโลกส่วนตัวของคุณออกไป แล้วเดินไปพบปะกับผู้คนที่ดีๆในโลกนี้ที่ยังมีอีกเยอะ

ขอให้คุณมีกำลังใจในการเลือกทางเดินที่ถูกต้องครับ หากมีคำถามอะไรก็เขียนมาถามได้นะครับ

